

Tổ chức Hội thảo tổng kết tại tất cả các tỉnh thí điểm

Từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12, các hội thảo đã được tổ chức tại tất cả các tỉnh thí điểm, mục đích là tổng kết các hoạt động của Dự án. Tại hội thảo, Sở Y tế tỉnh và đại diện bệnh viện đã báo cáo về kết quả đào tạo thực hành lâm sàng trong hai năm qua. Bài báo cáo bao gồm các kế hoạch và bài học kinh nghiệm trong quá trình đào tạo. Hội thảo có hiệu quả không chỉ cho các bệnh viện thực hiện đào tạo lâm sàng trong giai đoạn Dự án, mà còn cho các bệnh viện đang xem xét thực hiện đào tạo trong tương lai. Trong phần sau của hội thảo, các đại biểu dành thời gian thảo luận về chiến lược tự thực hiện đào tạo thực hành lâm sàng cũng như chia sẻ kế hoạch bao gồm cả tính khả thi và khó khăn tại tỉnh sau khi Dự án kết thúc. Trong thời gian tới của Dự án, chiến lược nhân rộng đào tạo thực hành lâm sàng trên toàn quốc sẽ được xây dựng và triển khai dựa trên những thảo luận trên.



Tỉnh Vĩnh Phúc: Chia sẻ kinh nghiệm học hỏi của Phòng Điều dưỡng, người hướng dẫn và điều dưỡng viên mới thông qua đào tạo thực hành lâm sàng. Để đưa chương trình đào tạo thực hành lâm sàng vào các bệnh viện, bắt đầu từ bệnh viện huyện, đã chỉ ra việc người hướng dẫn điều dưỡng của bệnh viện tỉnh sẽ là người tư vấn cốt cán.

Tỉnh Điện Biên: Sau một thời gian, tỉnh đã có tuyển dụng mới trong năm 2019. Do đó hầu hết các bệnh viện đã bắt đầu đào tạo sau khi có điều dưỡng viên mới. Trưởng phòng Điều dưỡng của các bệnh viện đã tích cực truyền đạt kinh nghiệm của họ.

Tỉnh Bình Định: là tỉnh có nhiều giám đốc bệnh viện tham gia nhất. Bài học rút ra rằng sự hiểu biết của người đứng đầu tổ chức là một yếu tố quan trọng không chỉ trong việc thực hiện đào tạo lâm sàng mà còn trong việc phát huy vai trò cũng như năng lực của các điều dưỡng trong nhiều lĩnh vực.

Tỉnh Đồng Nai: Đại diện nhiều bệnh viện của tỉnh thí điểm đã tham gia. Nhằm hướng tới việc tự thực hiện, kế hoạch thành lập Tổ công tác điều dưỡng đã được đề cập tới trong một bài phát biểu. Phóng sự đã được phát sóng trên truyền hình cáp của địa phương.

Làm thế nào để đo lường hiệu quả của dự án? - Đánh giá bằng các phương pháp nghiên cứu định tính



Hiệu quả của dự án do JICA thực hiện sẽ được đánh giá dựa trên kết quả đạt được so với mục tiêu được đặt ra ban đầu với chính phủ của quốc gia mục tiêu. Trong dự án này, ngoài việc đánh giá hoạt động thông thường, một cuộc khảo sát thu thập thông tin về sự thay đổi về chuẩn năng lực của điều dưỡng viên mới (nghiên cứu định lượng, tham khảo trong Bản tin số 35). Chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát định lượng thông qua các cuộc thảo luận để làm rõ thay đổi như thế nào đối với điều dưỡng viên, bệnh viện để đánh giá có tính khoa học ở nhiều mặt. Các cuộc thảo luận sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính đã được tổ chức ở tất cả các tỉnh vào ngày trước hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và các điều dưỡng viên tham gia đã nói về những thay đổi không thể hiện thị bằng số.

Thảo luận về những bức ảnh được chụp bởi các cá nhân theo chủ đề "Thay đổi do đào tạo thực hành lâm sàng". Kinh nghiệm của điều dưỡng được khơi gợi nhờ sự hỗ trợ của Tiến sĩ Đặng Trần Ngọc Thanh, Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch